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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
ของ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 
วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทได้
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิชัยเวช อาคาร 5 ช้ัน 4 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม 
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอทุ่มกระแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีเกี ่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom 
Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง 
(Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว 

เมื่อมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 153,182,149 
หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 296,570,192 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 449,752,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8783 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 608,774,132 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว 
ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  

รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย ได้มอบหมายให้ ผศ.นพ.บวรรัฐ    
วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริษัท รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้นางสาวชลันธร ตระกูลวีรศักดิ์ เลขานุการ
บริษัท เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่
เข้าร่วมการประชุมจำนวน 12 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมี
รายนามดังต่อไปนี้ 

1.  รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัท 
2.  ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.  นายวิระ มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ  
4.  นายเจษฎา  ช.เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                                               
5.  ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายอภิชัย นิมจิรวัฒน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7.  นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการ  
8.  นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ 
9.  นายทินวรรธน ์ มหธราดล กรรมการ 
10.  นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ 
11.  นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล กรรมการ 
12.  ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กรรมการ 
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โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
1.  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2.  ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
3.  นางสาวชลันธร ตระกูลวีรศักดิ์ เลขานุการบริษัท 
4.  นายเติมพงษ ์ โอปนพันธุ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 บริษัท สำนักงาน 

อีวาย จำกัด 
5.  นางสาวณัฐณิชา  จินะเสนา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
6.  นายสุรินทร ์ สู่สวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
 

นอกจากนี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 ท่าน คือ ชนาธิป วิทยากูล 

เลขานุการบริษัท กล่าวช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ 

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 
1 เสียง    

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้น
แต่ผู้ถือหุ้นท่ีเป็น Custodian ทีส่ามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ 

3. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อท่ีประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียง
ในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ 

5. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง
สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่
ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็น
รายบุคคล 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถ
ทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็น
เวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุม
ทราบต่อไป 

6. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบ
ฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยัน
ตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชี
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อื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดย
การเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที 
อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใน
การกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ 

การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม 

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากน้ันกด
ปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 

สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามท่ีต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบ
คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ท่ีประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวน
มาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม  

สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง”  
เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งช่ือ-นามสกุลของผู้เข้ารว่มประชุมที่ได้รบัสิทธิ์ในการถามคำถาม 
จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้ง  
ช่ือ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงใน
รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่น
ประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น 

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการ
ประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำ
คำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็ปไซด์ของบริษัท 

3. กรณผีู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัตติามคำแนะนำที่
ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหนา้ที่ 
Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ 
 

4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์ เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสํารองต่อไป 
 

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันท่ี 14 มีนาคม 2568 รายละเอียดสามารถ
เข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568                                                                                        หน้า 4 จาก 27 หน้า 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออก
ตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครั้งนี้  ตั้งแต่
วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาจัดการคำถาม หรือดำเนินการใดๆ ที่
เหมาะสม และคำถามใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม โดยในการประชุมผู้ถือ
หุ้นครั้งนี้ บริษัทบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ตลอดระยะเวลา  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ได้รับการรับรองครั้งที่ 1 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ 
CAC ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งในปี 2567 ได้ดำเนินการต่ออายุโครงการฯ เป็น ครั้งที่ 2 ขณะนี้
อยู่ระหว่างการกระบวนการพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่สนับสนุน
การคอร์รัปช่ัน เป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CGR 2024 ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการ 
ในระดับ 5 ดาว หรือ Excellent CG Scoring จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 

3. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ ESG Ratings ในระดับ “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมใิจ
อย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยเฉพาะในปีแรกที่ VIH เข้าร่วมการประเมิน พร้อมมุ่งมั่นที่จะ
รักษามาตรฐานความยั่งยืนในระดับสูง และยกระดับการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กล่าวเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งใน
รูปแบบ QR Code ให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ในรอบปี 2567 ดังนี้ 

1. รายได้รวมและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 

• ปี 2564 รายได้รวมอยู่ที่ 4,729.76 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก Non-COVID-19 จำนวน 1,974.20 ล้านบาท และ 
COVID-19 จำนวน 2,755.56 ล้านบาท 
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• ปี 2565 รายได้รวมอยู่ที่ 3,661.78 ล้านบาท โดย Non-COVID-19 เท่ากับ 2,464.20 ล้านบาท และ COVID-19 อยู่ที่ 
1,197.58 ล้านบาท 

• ปี 2566 รายได้จาก Non-COVID-19 อยู่ท่ี 2,763.20 ล้านบาท 
• ปี 2567 รายได้จาก Non-COVID-19 อยู่ท่ี 2,854.63 ล้านบาท 

การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เฉพาะรายได้จาก Non-COVID-19 ระหว่างปี 2564 – 2567 อยู่ท่ี 13.08% ซึ่งสะท้อน
ถึงการเติบโตในระดับ “สองหลัก” อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถรักษาแนวโน้มการเติบโต
ในระดับดังกล่าวไว้ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ทั้งนี้ รายได้ในปี 2567 ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคซับซ้อน (Adj RW > 2) 
ตามนโยบายของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  42.81 
ล้านบาท (ประกอบด้วย 16.54 ล้านบาทในไตรมาส 3 และ 26.27 ล้านบาทในไตรมาส 4) 

หากนำผลกระทบดังกล่าวกลับมาคำนวณ รายได้รวมของปี 2567 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,897.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโต 4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากเดิมที่เติบโตเพียง 3.3% 

รายได้รวมรายไตรมาส 
ปี 2566 

• ไตรมาส 1: 608.07 ล้านบาท 
• ไตรมาส 2: 639.62 ล้านบาท 
• ไตรมาส 3: 737.40 ล้านบาท 
• ไตรมาส 4: 778.10 ล้านบาท 

ตามธรรมชาติของธุรกิจโรงพยาบาล รายได้มกัสูงสุดในไตรมาสท่ี 3 อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 รายได้ไตรมาสที่ 4 สูงกว่าไตร
มาสที่ 3 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคในช่วงปลายปี 

ปี 2567 
• ไตรมาส 1: 673.57 ล้านบาท (+10.8% จากไตรมาส 1/2566) 
• ไตรมาส 2: 689.95 ล้านบาท (+7.9% จากไตรมาส 2/2566) 
• ไตรมาส 3: 744.95 ล้านบาท (+1.0% จากไตรมาส 3/2566) หากรวมผลกระทบจาก DRG (16.54 ล้านบาท) จะเท่ากับ 

761.49 ล้านบาท (+3.3%) 
• ไตรมาส 4: 746.16 ล้านบาท (-4.1% จากไตรมาส 4/2566) หากรวมผลกระทบจาก DRG และโครงการตรวจสุขภาพ

ของภาครัฐ (26.27 ล้านบาท) รายได้จะลดลงเพียง 0.7% หรือประมาณ 5.67 ล้านบาท 

2. ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่อรายได้และการปรับแผนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

ภาพรวมผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาล พร้อมทั้งแนวทางการปรับตัวเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในปี 2567 ดังนี ้

2.1 รายได้จากกลุ่ม Self-pay & Insurance 
ปี 2567 โรงพยาบาลมีรายได้รวมจากกลุ่ม Self-pay & Insurance อยู ่ที่ 1,535.97 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปี 2566 ซึ ่งอยู ่ที่ 

1,475.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 4.10% 
• รายได้จากค่าบริการทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 1,444.58 ล้านบาท เป็น 1,512.29 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4.69%) 
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• รายได้จาก “อัครบุตร” ลดลงจาก 30.52 ล้านบาท เหลือ 23.68 ล้านบาท เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง ทำให้
ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต 

2.2 รายได้จากศูนย์หัวใจวิชัยเวชฯ 

รายได้ในปี 2567 อยู่ที่ 377.69 ล้านบาท เติบโต 2.40% จากปี 2566 ที่มีรายได้ 368.82 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้ไตรมาส 
3 และ 4 มีแนวโน้มลดลงจากผลกระทบของการปรับหลักเกณฑ์การวินิจฉัยที่เข้มงวดขึ้นและอัตราการเบิกจ่าย DRG โดยสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จาก 8,350 บาท เหลือ 7,000 บาทต่อ 1 AdjRW 

2.3 รายได้จากหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (MMU) 

ปี 2567 มีรายได้อยู่ที่ 340.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีรายอยู่ที่ 309.12 ล้านบาท (เติบโต 10.25%) โดยในปี 
2566 มีรายได้จากโครงการของภาครัฐ 40.60 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรากำไรต่ำมาก ในปี 2567 โรงพยาบาลจึงเลือกไม่เข้าร่วมโครงการ
เดิม แต่ได้เข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ของรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2568 

2.4 รายได้จากประกันสังคม 

รายได้ปี 2567 อยู่ที่ 619.40 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 0.54% จากปีก่อน หากรวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบ DRG 
จำนวน 33.37 ล้านบาท จะทำให้รายได้รวมเป็น 652.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 5.96% 

2.5 รายได้รวมจากการให้บริการ 

รายได้รวมจากการให้บริการปี 2567 อยู่ที่ 2,864.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,728.51 ล้านบาท ในปี 2566 หรือเตบิโตคิด
เป็น 3.44% เมื่อรวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบ DRG ทั้งจาก สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายได้รวมจะเพิ่มเป็น 2,907.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 4.99% 

3. รายได้แยกตามกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ 
• ไตรมาส 4/2566 : Capitation (ประกันสังคม) = 161.91 ล้านบาท / Non-Capitation = 617.28 ล้านบาท 
• ไตรมาส 4/2567 : Capitation (ประกันสังคม) = 143.60 ล้านบาท / Non-Capitation = 608.89 ล้านบาท 
• ปี 2566: Capitation (ประกันสังคม) = 616.07 ล้านบาท / Non-Capitation = 2,153.04 ล้านบาท 
• ปี 2567: Capitation = 619.40 ล้านบาท / Non-Capitation = 2,245.03 ล้านบาท รายได้ Non-Capitation เพิ่มขึ้น 

92 ล้านบาท สะท้อนการเติบโตที่ดีของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 

4. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ 
• ปี 2564 มีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 1,260.21 ล้านบาท  
• ปี 2565 มีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 699.24 ล้านบาท 
• ปี 2566 มีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 284.84 ล้านบาท 
• ปี 2567 มีกำไรสุทธิอยู่ท่ี 315.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.67 ล้านบาท หรือเติบโตคิดเป็น 10.77% จากปี 2566 

หากพิจารณาการปรับผลกระทบจากการลดอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) 
ประกอบกับกรณีข้อพิพาทด้านสัญญาก่อสร้าง ซึ่งเดิมมีการตั้งสำรองหนี้สูญจำนวน 30 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินประกัน
สัญญาจากผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่จำนวนประมาณ 8 ล้านบาท จึงทำให้สามารถตั้งสำรองสุทธิในส่วนนี้เพียง 22 ล้านบาท โดย
ปัจจุบันสามารถตกลงเจรจาและยุติข้อพิพาทกับคู่สัญญาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะกลับรายการสำรอง
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ดังกล่าวบางส่วนในปี 2568 โดยจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงประมาณ 13 ล้านบาท และสามารถรับรู้รายไดก้ลับคนื
อีกประมาณ 3 ล้านบาท รวมเป็นผลบวกต่อกำไรสุทธิราว 16 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนภาพรวมผล
ประกอบการให้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามปี 2567 หากบวกกลับรายการปรับปรุงผลกระทบจาก DRG และการตั้งสำรองคดี
ฟ้องร้อง (รวม 47.32 ล้านบาท) จะทำให้กำไรสุทธิรวมอยู่ท่ี 362.82 ล้านบาท หรือเติบโตถึง 27.4% 

กำไรสุทธิรายไตรมาส (เปรียบเทียบ 2566 - 2567) 

ไตรมาส ปี 2566 (ลบ.) ปี 2567 (ลบ.) เติบโต (%) 

Q1 38.70 72.31 +86.9% 

Q2 60.11 77.76 +29.4% 

Q3 86.42 93.24 +7.9% (หรือ +23.2% หากรวมรายการปรับปรงุ) 

Q4 99.61 72.21 -27.5% (หรือ +6.7% หากรวมรายการปรับปรุง) 

5. จำนวนผู้ป่วยนอกและอัตราการใช้บริการ  
อัตราการใช้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้: 

• ปี 2564: 61.48% 
• ปี 2565: 67.48% 
• ปี 2566: 71.97% 
• ปี 2567: 74.50% 

ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราการใช้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกในระดับรายไตรมาสของปี 2567 พบว่า: 
• ไตรมาส 1: 74.23% 
• ไตรมาส 2: 72.44% 
• ไตรมาส 3: 76.41% 
• ไตรมาส 4: 74.89% 

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะไตรมาส 4 ระหว่างปี 2565–2567 อัตราการใช้บริการห้องตรวจ OPD อยู่ที่ 61.54%, 75.10% และ 
74.89% ตามลำดับ โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2566 ที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้บริการห้องตรวจ OPD สูงกว่าปกติ 

6. จำนวนวันนอนผู้ป่วยในและอัตราการครองเตียง  

อัตราการครองเตียงผู้ป่วยในมีการปรับตัวในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา ดังน้ี: 
• ปี 2564: 65.38% 
• ปี 2565: 67.87% 
• ปี 2566: 53.05% 
• ปี 2567: 55.61% 

แม้อัตราการครองเตียงจะมีแนวโน้มลดลงจากช่วงก่อนหน้า แต่สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยบางส่วน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากห้องรวมเป็นห้องเดี่ยว เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันวงเงินสูง (Third Party 
Payers) ที่มักต้องการบริการในห้องพักส่วนตัว โดยคาดว่าห้องพักที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการภายใน
ปี 2568–2569 ทั้งนี้ จำนวนเตียงรวมไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด และโรงพยาบาลยังคงมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ 
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เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะไตรมาส 4 ระหว่างปี 2565–2567 พบว่าอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 47.34% ,56.08% และ 51.36% 
ตามลำดับ  

สำหรับอัตราการครองเตียงรายไตรมาสของปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้ : 
• ไตรมาส 1: 55.83% 
• ไตรมาส 2: 55.14% 
• ไตรมาส 3: 59.49% 
• ไตรมาส 4: 51.36% 

7. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD Billing per Visit) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จของผู้ป่วยนอกในช่วงปี 2564–2567 มีความผันผวนเล็กน้อย โดยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี
ล่าสุด ดังนี้: 

• ปี 2564: 1,693 บาทต่อบิล 
• ปี 2565: 1,781 บาทต่อบิล 
• ปี 2566: 1,672 บาทต่อบิล 
• ปี 2567: 1,762 บาทต่อบิล 

ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิลมีการลดลงจากปีก่อนหน้า สืบเนื่องจากมีการให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงานในกลุ่ม
ลูกค้าองค์กร ซึ่งเป็นบริการที่มีอัตราค่าบริการต่อรายต่ำกว่าปกติ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จลดลงเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ ซึ่ ง
ปกติจะอยู่ในช่วง 1,700–1,800 บาทต่อบิล 

สำหรับการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายไตรมาสในปี 2567 พบว่า: 
• ไตรมาส 1: 1,737 บาท 
• ไตรมาส 2: 1,715 บาท 
• ไตรมาส 3: 1,789 บาท 
• ไตรมาส 4: 1,817 บาท 

เมื่อพิจารณาเฉพาะไตรมาส 4 เปรียบเทียบระหว่างปี 2565–2567 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้: 
• ไตรมาส 4/2565: 1,452 บาท 
• ไตรมาส 4/2566: 1,516 บาท 
• ไตรมาส 4/2567: 1,817 บาท 

สะท้อนถึงแนวโน้มรายได้จากบริการผู้ป่วยนอกท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีท่ีผ่านมา 

8. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จสำหรับผู้ป่วยใน (IPD Billing per Admission) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อใบเสร็จของผู้ป่วยในมีความแตกต่างกันตามประเภทของโรคและการรักษา โดยเฉพาะกรณีการผ่าตัดด้าน
ศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic/Trauma) ซึ่งมักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอายุรกรรมหรือผู้ป่วยเด็ก รายละเอียดมีดังนี้: 

• ปี 2564: 43,373 บาทต่อบิล 
• ปี 2565: 41,800 บาทต่อบิล 
• ปี 2566: 47,571 บาทต่อบิล 
• ปี 2567: 46,885 บาทต่อบิล 
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โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ปี 2567 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิลอยู่ที่ 50,482 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 
46,753 บาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 7.98% 

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายไตรมาสของปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้: 
• ไตรมาส 1: 48,422 บาทต่อบิล 
• ไตรมาส 2: 47,061 บาทต่อบิล 
• ไตรมาส 3: 42,137 บาทต่อบิล 
• ไตรมาส 4: 50,482 บาทต่อบิล 

สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของค่าใช้จ่ายต่อรายซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะของโรค การรักษา และช่วงเวลาของการรับบริการ 

9. จำนวนผู้ประกันตนและรายได้ประกันสังคมต่อผู้ประกันตน 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมผ่านโรงพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย และโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ในขณะที่สาขาหนองแขมและแยกไฟฉาย มุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป โดยเฉพาะหนองแขมท่ีเน้นด้านการดูแลรักษาโรคหัวใจ ผ่านศูนย์หัวใจวิชัยเวชฯ เป็นหลัก 

10.จำนวนผู้ประกันตนและโควต้าในระบบประกันสังคม 
• ปี 2565: ได้รับโควต้า 215,000 คน มีผู้ประกันตนลงทะเบียน 194,288 คน (อ้อมน้อย: 114,430 คน สมุทรสาคร: 79,858 คน) 
• ปี 2566: ได้รับโควต้า 256,000 คน มีผู้ประกันตนลงทะเบียน 209,233 คน (อ้อมน้อย: 119,539คน สมุทรสาคร: 89,694 คน) 
• ปี 2567: ได้รับโควต้า 267,000 คน มีผู้ประกันตนลงทะเบียน 217,055 คน (อ้อมน้อย: 119,977คน สมุทรสาคร: 97,078 คน) 
• ณ กุมภาพันธ์ 2568: ได้รับโควต้า 270,000 คน มีผู้ประกันตนลงทะเบียน 217,345 คน 

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่ายังคงมีช่องว่างของโควต้าราว 50,000 คน ที่สามารถรองรับผู้ประกันตนเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม 
การเพิ่มจำนวนผู้ประกันตนจำเป็นตอ้งอยู่ภายใต้การบรหิารจัดการอยา่งรอบคอบ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอาจก่อให้เกิดตน้ทุน
ในการให้บริการที่สูงข้ึน หากบริหารจัดการไม่เหมาะสม อาจไม่ส่งผลในเชิงบวกต่อผลกำไรสุทธิโดยตรง 

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของโควต้าในช่วงปี 2565–2567 ส่งผลให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) อยู่ท่ี 11.4% ขณะที่จำนวน
ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 6% ต่อป ี

11. รายได้ประกันสังคมต่อผู้ประกันตน 

รายได้ประกันสังคมต่อผู้ประกันตนในแต่ละปีมีแนวโน้มผันผวนตามการปรับนโยบายการเบิกจ่ายและเกณฑ์การวินิจฉัยของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้: 

• ปี 2565: 2,840.11 บาท/ผู้ประกันตน 
• ปี 2566: 2,944.44 บาท/ผู้ประกันตน 
• ปี 2567: 2,853.64 บาท/ผู้ประกันตน (ลดลง 3.08% จากปีก่อนหน้า) 

ทั้งนี้ หากรวมรายการปรับปรุงรายได้จาก DRG ในปี 2566 และ 2567 เข้ามาด้วย รายได้ต่อหัวในปี 2567 จะอยู่ที่ 3,007.35 
บาท/ผู้ประกันตน คิดเป็นการเติบโต 2.14% จากปีท่ีผ่านมา 

รายได้ประกันสังคมต่อผู้ประกันตน (รายไตรมาส ปี 2567) 
• ไตรมาส 1: 744.78 บาท 
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• ไตรมาส 2: 762.69 บาท 
• ไตรมาส 3: 737.80 บาท (หากรวมรายการปรับปรุง DRG: 798.62 บาท) 
• ไตรมาส 4: 661.71 บาท (หากรวมรายการปรับปรุง DRG: 755.42 บาท) 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อผู้ประกันตนมีแนวโน้มผันผวนตามฤดูกาลและปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การเบิกจ่ายของระบบประกันสังคม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาร่วมกับรายการปรับปรุงที่เกิดจากการเจรจากับ
หน่วยงานรัฐ จะสะท้อนผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพและแนวโน้มการเติบโตอย่างระมัดระวัง 

รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำปีของแต่ละบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มโรงพยาบาลฯ หากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรสุทธิได้อย่างมั่นคง 

ผลประกอบการของบริษัทแม่ (VIO) ซึ่งไม่รวมเงินปันผลจากบริษัทในเครือ พบว่า: 
• ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 93.29 ล้านบาท 
• ปี 2567 มีกำไรสุทธิ 82.13 ล้านบาท 
• หากมีการปรับปรุงรายการผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำไรสุทธิในปี 2567 จะปรับเพิ่มเป็น 115 ล้านบาทหรือคิดเป็น

อัตราการเติบโตประมาณ 22% โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ท่ีราว 10% 
 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  

ในส่วนของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 899.19 ล้านบาท (ปี 2566) เป็น 907.07 ล้านบาท (ปี 
2567) หรือเติบโต 0.9% แต่หากพิจารณารวมรายการปรับปรุง รายได้จะเพิ่มเป็น 916 ล้านบาท หรือเติบโต 1.93% 

• กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ลดลงจาก 260.07 ล้านบาท เป็น 248.96 ล้านบาท (Margin 27%) 
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นจาก 98.75 ล้านบาท เป็น 102.21 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเตรียม

ความพร้อมสำหรับโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบันโครงการได้เปลี่ยนเป็นบริษัท วัฒนาเวชวิวัฒน์ จำกัด 
ดำเนินการแทนแล้ว 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568                                                                                        หน้า 11 จาก 27 หน้า 

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 
รายได้เติบโตจาก 626.46 ล้านบาท (ปี 2566) เป็น 672.27 ล้านบาท (ปี 2567) หรือคิดเป็น 7.31% หากรวมผลกระทบ

จากการปรับปรุง DRG รายได้จะเพิ่มเป็น 680 ล้านบาท เติบโต 8.6% 
• อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 22.72% เป็น 27.37% (หรือ 28% หากรวม DRG) 
• ค่าใช้จ่าย SG&A ลดลงจาก 79.01 ล้านบาท เป็น 72.59 ล้านบาท 
• กำไรสุทธิเพิ่มจาก 53.76 ล้านบาท เป็น 96.09 ล้านบาท หรือเติบโต 78.75% 
• หากรวมผลกระทบ DRG จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 102.80 ล้านบาท เติบโตถึง 91.23% 

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 
รายได้เพิ่มขึ้นจาก 176.66 ล้านบาท เป็น 205.56 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.36% 

• กำไรขั้นต้นเพิ่มจาก 27.01 ล้านบาท เป็น 27.74 ล้านบาท แต่ Margin ลดลงจาก 15% เป็น 13% เนื ่องจากอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงสถานท่ี การเพิ่มศูนย์ตาและศูนย์ไตเทียม 

• กำไรสุทธิเพิ่มจาก 7.10 ล้านบาท เป็น 12.16 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 71.16% 

ภาพรวมกลุ่ม (งบ Consolidated) 
• รายได้รวมปี 2566 อยู่ท่ี 2,733.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,810.21 ล้านบาท ในปี 2567 เติบโต 2.79% 
• หากรวมรายการปรับปรุงผลกระทบต่างๆ การเติบโตจะอยู่ท่ี 4.3% 
• กำไรสุทธิปี 2566 อยู่ท่ี 284.84 ล้านบาท เพิ่มเป็น 315.51 ล้านบาท ในปี 2567 เติบโต 10.77% 
• หากรวมรายการปรับปรุงท่ีเกี่ยวข้อง กำไรสุทธิปี 2567 จะอยู่ที ่362 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตโดยรวม 27% 

จากนั้น ดร.ศักดา ตั ้งจิตวัฒนากร ได้ เรียนเชิญ นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ให้เกียรติรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการ
ดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรอบปี 2567 

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา รายงานความก้าวหน้าด้านการให้บริการทางการแพทย์ และการดำเนินงานด้านความ
ยั่งยืน ในรอบปี 2567 ดังนี ้

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน เรามี
เตียงที่สามารถให้บริการได้จำนวน 428 เตียง พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย แพทย์จำนวน 580 ท่าน, พยาบาล 
592 ท่าน และ บุคลากรสนับสนุนอีก 1,270 คน เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติ โดยประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ อ้อมน้อย, 
หนองแขม, สมุทรสาคร และแยกไฟฉาย ซึ่งแต่ละแห่งจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เช่น สาขาหนองแขมเน้นการให้บริการทางโรคหัวใจ
อย่างครบวงจร เป็นต้น 

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มวิชัยเวชฯ จึงให้ความสำคัญกับการ
พัฒนา “จุดแข็ง” ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสร้าง “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ” (Center of Excellence) สำหรับโรคเฉพาะทาง ได้แก่: 

• ศูนย์หัวใจวิชัยเวช 
• ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (อัครบุตร) 
• ศูนย์อุบัติเหตุ กระดูกและข้อ 
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นอกจากน้ี ในป ี2567 ที่ผ่านมา เรายังได้เปิดให้บริการ ศูนย์จักษุ Elite Vision ที่สาขาแยกไฟฉาย เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคตาที่มี
ความซับซ้อน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับจอประสาทตา ซึ่งพบได้มากในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ภาวะจอประสาทตาลอก วุ้นในตาเสื่อม 
ฯลฯ โดยมีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางให้บริการอย่างใกล้ชิด 

กลุ่มวิชัยเวชฯ ยังขยายขอบเขตบริการในด้านการรักษาขั้นสูง เช่น: 
• การผ่าตัดลดน้ำหนัก (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนระดับรุนแรง 
• การตรวจ Sleep Test สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรค OSA (Obstructive Sleep Apnea) 
• การใช้เครื่องช่วยหายใจ CPAP เพื่อเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับ 
• การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy) ซึ่งลดผลข้างเคียงและฟื้นตัวได้เร็ว 
• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้า รวมถึง 
• การรักษาก้อนเนื้อในเต้านมแบบไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยี VAE (Vacuum-Assisted Excision) 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านการดูแลผู้ป่วย NCDs เช่น เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือด โดยสามารถรักษาผ่าน
การขยายหลอดเลือดด้วยเทคโนโลยีทาง Intervention ซึ่งดำเนินการในศูนย์ AVIC 

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ในการ ยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

บทบาทของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการความยั่งยืนอย่างรอบด้าน โดยยึดหลัก ESG 
ซึ่งประกอบด้วย ธรรมาภิบาล (Governance), สิ่งแวดล้อม (Environment) และ สังคม (Social) อันเป็นหัวใจสำคัญของการ
เติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ 

1. มิติด้านธรรมาภิบาล (Governance) 

องค์กรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยในช่วง 2–3 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มฯ ได้แสดง
ให้เห็นถึงความจริงใจในการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัด Opportunity Day ทุกไตรมาส การเผยแพร่ข่าวสารกว่า 282 
ข่าว ผ่าน 47 สื่อ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านนักลงทุน อาทิ Company Visit และ Analyst Meeting รวม 9 ครั้ง พร้อมเปิด
ช่องทาง VIH Investor Connect เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ 

องค์กรยังได้รับรางวัล Thailand Server Security Experience Awards 2024 จากสำนักงานคณะกรรมการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) สะท้อนถึงความสามารถในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลและไซเบอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล 

นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนจากผู้ถือหุ้น และได้นำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อาทิ โครงการซื้อ
หุ้นคืน (Treasury Stock) ไปพิจารณาและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

กลุ่มฯ ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Zero C Challenge โดยติดตั้งระบบ Solar Rooftop ครบทุกสาขา 
ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานรวมกว่า 1,258,356.64 กิโลวัตต์ชั่วโมง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 1,773 ตัน
คาร์บอน 
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นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล รวมกว่า  67,086.60 กิโลกรัม และดำเนินโครงการรณรงค์ด ้าน
สิ่งแวดล้อม อาท ิกิจกรรม “แก้วแลกกล้า” การปลูกต้นไม้ และการจัดการขยะกําพร้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2567 ทุกโรงพยาบาลในกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมโครงการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือสำคัญในการวางแผนลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระยะยาว โดยสามารถระบุแหล่งที่มาของคาร์บอนได้อย่างชัดเจน และ
วางกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างตรงจุด 

3. มิติด้านสังคม (Social) 

ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญด้านสุขภาพ กลุ่มวิชัยเวชฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ 

• โครงการฝึกอบรมการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับองค์กรภายนอก จัดอบรมแล้วกว่า 74 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 
5,924 คน 

• โครงการ “ปันสุข” ที่ส่งเสริมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เพื่อผลิตหมวกไหมพรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่ีรับเคมีบำบัด และเต้า
นมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ผ่านการผ่าตัด 

• โครงการ “SOOK DAY” และ “SOOK กายใจ” ส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน ผ่านกิจกรรมที่เน้นทั้งสุขภาพกายและใจ 
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีความหมาย 

กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อจิตใจของพนักงาน ทำให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับพันธกิจขององค์กรอย่างแท้จริง 

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ยึดมั่นในหลักการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานที่ครอบคลุมทกุมิติ
ของ ESG ไม่เพียงเพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว แต่ยังเพื่อตอบแทนสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างความ
ไว้วางใจในหมู่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567 จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) 
 ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และกล่าวเรียนเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
รายงานให้ที่ประชุมทราบ  

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวรายงานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู ้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่ง QR Code พร้อม
จดหมายเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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งบฐานะการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 
 

งบกระแสเงินสด  

 

 

 

 

 

 

เลขานุการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถาม
ผ่านข้อความ หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยการลงมติต้องผ่าน
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 466,457,171 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2567 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผล

การดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และเรียนเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไร
สุทธิ 560,245,517.97 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้ง
ข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี ้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มี
อำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะ รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ซึ่งในปี 2567 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 5,706,531.30 บาท 
ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 62,773,197.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
และการ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน
ปันผลสำหรับงวด สิ้นปี 2567 จำนวน 152,193,533.00 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2568 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี ่สิบห้าสตางค์) จำนวน 
608,774,132 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2567 จำนวน 152,193,533.00 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2568 โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 
5,706,531.30 บาท 
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สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 

1.  กำไรสุทธ ิ ล้านบาท 560.25 156.94 454.86 
2.  กำไรสุทธหิลังหักสำรองตามกฎหมายและงบลงทุน ล้านบาท 214.48 156.94 454.86 

3.  จำนวนหุ้น ล้านหุ้น 608.77 570.67 570.67 

4.  เงินปันผล บาท/หุ้น 0.25 0.20 0.45 

5.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 152.19 114.13 256.80 

6.  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย
และงบลงทุน ** 

% 70.96 72.72 56.46 

 

เลขานุการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถาม
ผ่านข้อความ หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยการลงมติต้องผ่าน
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสทุธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 470,186,071 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปัน
ผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 608,774,132 หุ้น รวมเป็นเงินปัน
ผลสำหรับงวดสิ้นปี 2567 จำนวน 152,193,533.00 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2568 และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,706,531.30 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
และกล่าวเรียนเชิญ คุณวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ  

คุณวิระ มาวิจักขณ์ กล่าวเสนอที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ
ทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ 4 ท่าน คือ 
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รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหน่ง 

1. นายพฤทธิ์   โรจน์มหามงคล กรรมการบริษัท/ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ 
กรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 

2. นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา กรรมการบริษัท/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ 
กรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 

3. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ   กรรมการบริษัท/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 

4. นายอภิชัย  นิมจิรวัฒน์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้
พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ทั้งด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระครั้งนี้ จึงเห็นสมควร
เสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สำหรับกรรมการลำดับที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี ่ยวกับกรรมการอิสระ  เป็นผู ้ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การบริหาร มี
ความสามารถหลากหลายด้าน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ประกอบกิจการตลอดจนสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  จึง
เห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการอิสระกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

เลขานุการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถาม
ผ่านข้อความ หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยการลงมติต้องผ่าน
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยขอให้ที ่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็น
รายบุคคล 

คุณวิระ มาวิจักขณ์ กล่าวให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
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ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

5.1 นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล  ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดังนี ้

เห็นด้วย 470,155,071 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9934 
ไม่เห็นด้วย 31,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0065 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
     

5.2 นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 467,185,380 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.3618 
ไม่เห็นด้วย 3,000,691 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.6381 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
     

5.3 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 466,718,214 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.2624 
ไม่เห็นด้วย 3,467,357 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.7374 
งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0001 
     

5.4  นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย 470,171,478 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9968 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 14,593 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0031 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายพฤทธิ์ โรจน์
มหามงคล 2.นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา 3.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 4.นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และกล่าวเรียน
เชิญ คุณวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ  

คุณวิระ มาวิจักขณ์ กล่าวเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต่ 
1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป  
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ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณา 
ขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และ 
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ใน
รูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 
8,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีท่ีผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าว ขออำนาจให้ประธาน 
กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกินวงเงิน 8,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม ปี 2568 ปี 2567 ปี 2566 

วงเงิน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
1. คณะกรรมการบริษัท  
          ประธานกรรมการ      
          รองประธานกรรมการ  
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  
          เลขานุการคณะกรรมการ 
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

 
18,000 บาท/ครั้ง 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  5,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/เดือน 

 
18,000 บาท/ครั้ง 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  5,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/เดือน 

 
18,000 บาท/ครั้ง 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  5,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/เดือน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
          ประธาน 
          กรรมการ 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
  2,000 บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
  2,000 บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
  2,000 บาท/ครั้ง 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 

      2,000    บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 

      2,000    บาท/ครั้ง 

4. คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน 
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 
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ค่าตอบแทนอ่ืนๆ :  ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2568 ขออำนาจให้ประธานกรรมการ

บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกินวงเงิน 8,000,000 บาท ท่ีกำหนดไว้  
ผลประโยชน์อ่ืนใด : ไม่มี 
การลงมติในระเบียบวาระนี้ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535   

เลขานุการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถาม
ผ่านข้อความ หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยการลงมติต้องผ่าน
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 469,582,872 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.8717 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 603,199 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.1282 

มติที่ประชุม  อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ในรูปแบบของ
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลัง
หักค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2568 ขออำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ 
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ 

 

ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ปี 2568 ปี 2567 ปี 2566 

วงเงิน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
6. คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง  
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

7. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
          ประธาน 
          กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
          เลขานุการคณะกรรมการ 

 
 

15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
 

15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 

 
 

15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
   2,000  บาท/ครั้ง 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2568 และเรียนเชิญ ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานให้ท่ีประชุมทราบ 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด 2535 ซึ ่งกำหนดให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีในปีที ่ผ่านมา และมีความเห็นว่า  ผู้สอบบัญชีมีความรู้ 
ความสามารถ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็น
ควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชีดังนี้ 

1. นายเติมพงษ ์  โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501    
      จํานวนปีท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ีผ่านมา : 1 ปี   

(ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567)  หรือ 
2. นายวรพจน์    อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4640 
     จํานวนปีท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ีผ่านมา : 1 ปี  
     (ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566)  หรือ 
3. นางสาวมณ ี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 
     จํานวนปีท่ีสอบบัญชีในรอบ 7 ปี ท่ีผ่านมา : -ไม่มี-   

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ
ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด 
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2568 เทียบกับปี 2567 ดังนี้ 

บริษัท ปี 2568 ปี 2567 เพิ่มขึ้น อัตราเพิ่มขึ้น (%) 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 

1. ค่าสอบบัญชี 1,500,000.00 1,450,000.00 50,000.00 3.45% 

2. ค่าบริการอื่น ตามจริง 39,838.00 - - 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4640 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่า  ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็น
จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอ 
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เลขานุการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถาม
ผ่านข้อความ หรือ สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยการลงมติต้องผ่าน
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 470,045,538 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9701 

ไม่เห็นด้วย 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0290 

งดออกเสียง 4,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0008 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้ง นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นายวรพจน์ อำนวย
พาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4640 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน 
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ 

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งคำถามจากผู้ถือหุ้นที่สอบถาม ดังนี้ 

คำถามจาก คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: ความก้าวหน้าของโรงพยาบาลวิชัยเวชแห่งใหม่ และสถานที่ตั้งอยู่
บริเวณถนนบรมราชชนนี ซอย 76 ถูกต้องหรือไม่ และคำถามจาก คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: ความคืบหน้า
โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นอย่างไรบ้าง 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กล่าวอธิบายว่า โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ของกลุ่มโรงพยาบาล ตั้งอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนี 
ซอย 76 โดยในปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และดำเนิน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากขั้นตอนด้านเอกสารและกระบวนการประชาพิจารณ์ใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้แผนการเปิด
ดำเนินการโรงพยาบาล ซึ่งเดิมกำหนดไว้ภายใน ปี 2569 อาจล่าช้าไปเป็นไตรมาสแรก หรือไตรมาสที่สองของปี 2570  

คำถามจาก คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: รายการ adjust DRG เป็นรายการชั่วคราวหรือไม่ ในปี 2568 จะ
โดน adjust ลงอีกหรือไม่ 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวอธิบายว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมาการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ Adj RW>2 มีการปรับลดจาก
เดิม 12,000 บาทต่อเคส เหลือเพียง 8,000 บาท สำหรับปี 2568 ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการรับรองอัตราการจ่ายในช่วงครึ่งปี
แรก (มกราคม – มิถุนายน) ว่าจะยังคงอยู่ที่ 12,000 บาทต่อเคส อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม สำหรับครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2568) ยังไม่ได้มีการประกาศอัตราอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือคงอัตราเดิมได้  
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คำถามจาก คุณกฤตา เดชาดำรงรัชต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า:  แนวโน้มไตรมาส 1/2568 เป็นอย่างไร และกลับรายการสํารองหนี้
สูญ 16 ล้านบาท บันทึกไตรมาสใด 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวว่า ไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขผลประกอบการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วง Black Out 
Period และบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางบัญชีในการปรับปรุงรายการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทางฝ่ายบริหารมี
ความเช่ือมั่นว่า ผลการดำเนินงานโดยรวมจะไม่ทำให้ท่านผู้ถือหุ้นผิดหวัง 

คำถามจาก คุณชูศักดิ์ ฮวดสุนทร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: จากข่าวการอนุมัติโครงการสถาบันการแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติ ที่
จะสร้างที่บางโพ และเสร็จประมาณปี 2572-2573 ซึ่งอาจผลกระทบทางลบต่อความสำเร็จของโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในแง่การ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และในแง่การดึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานั้น ทางคณะผู้บริหารมีการประเมินเกี่ยวกับประเด็น
นี้อย่างไร และมีกลยุทธ์ในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทำให้โรงพยาบาลแห่งใหม่ประสบความสำเร็จอย่างไร  

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ได้กล่าวว่า กลุ่มผู้บริหารให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องของ ความสามารถในการแข่งขันและ
กลยุทธ์ โดยเฉพาะในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ เราไม่เพียงแต่มีการติดตามโครงการของโรงพยาบาลศิริราชที่บางโพเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมีการติดตามและประเมินความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใหม่จากโรงพยาบาลคู่แข่งอย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ สำหรับโครงการของโรงพยาบาลศิริราชที่บางโพ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573 นั้น ทางกลุ่มวิชัยเวชฯ เชื่อมั่นว่า
โรงพยาบาลแห่งใหม่ของกลุ่มจะสามารถเปิดให้บริการได้ก่อน คาดว่าจะเปิดได้ภายในปี 2570 ตามแผนที่วางไว้ จึงถือเป็นโอกาส
สำคัญในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมภายในเครือได้อย่างมั่นคง 

ในประเด็นด้านบุคลากร โดยเฉพาะในสายพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนที่มีแนวโน้มประสบภาวะขาดแคลน ทางกลุ่มได้มีการเตรยีม
ความพร้อมผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์จากสถาบันของรัฐ เพื่อวางแผนในการจัดสรรและพัฒนากำลังคนให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคต 
รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคลากรในโรงพยาบาลเครือข่ายที่สามารถรองรับและสนับสนุนโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

ในส่วนของ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ (core competency) ของโรงพยาบาล ทางกลุ ่มฯ ได้เริ่ม
กระบวนการสร้างความผูกพันผ่านการพูดคุยเบื้องต้นกับแพทย์ที่มีศักยภาพ เพื่อเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลแห่งใหม่
ในอนาคต รวมถึงการพิจารณาโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งแม้อาจมีผลกระทบบ้างแต่คาดว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำถามจาก คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: โรงพยาบาลวิชัยเวชแห่งใหม่ มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงบรวม
ประมาณปีละเท่าใด คาดว่าอัตราการจ่ายปันผลปีละ เป็นเงินเท่าไหร่ การลดค่าใช้จ่ายของประกันสังคมมีผลต่อโรงพยาบาลปีละ
เท่าใด และคำถามจาก คุณธนพนธ์ วชิรโรจน์ไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: หลังจากเปิดโรงพยาบาลใหม่ ทางบริษัทมองว่าการ
จ่ายปันผลของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ เงินปันผลจะลดลงหรือไม่ หรือจะสามารถคงไว้ท่ีระดับเดิมได้ 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ได้กล่าวถึงนโยบายด้านเงินปันผลว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินปันผลภายใต้หลักการที่
ยึดตามผลประกอบการที่แท้จริง โดยอ้างอิงจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility Study) ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินร่วมกับทีมบริหารโรงพยาบาล และได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อทางตลาดหลักทรัพย์อย่างโปร่งใส หลังจากที่โรงพยาบาล
แห่งใหม่เริ่มเปิดดำเนินการ รายได้และกำไรโดยรวมของกลุ่มโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วง
ปีแรกของโรงพยาบาลใหม่ ผลประกอบการอาจยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เมื ่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ตัวเลขที่ได้จาก
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การศึกษานั้นยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความมั่นใจว่าแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มโรงพยาบาลจะยังคง
แข็งแกร่ง และบริษัทจะพยายามรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่ผู้ถือหุ้นพึงพอใจ ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามผล
ประกอบการที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี 

ในด้านการบริหารผู้ป่วย โดยเฉพาะจากระบบประกันสังคม ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลมีสัดส่วนรายได้จากประกันสังคม
ประมาณ 20% ซึ่งยังคงเป็นฐานรายได้สำคัญ อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ บริษัท
มีแผนในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไปมากขึ้นในอนาคต โดยที่รายได้จากประกันสังคมจะยังคงรักษาไว้ในระดับเดิม แต่
รายได้รวมจะขยายตัวจากการเติบโตของฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการในภาพรวม และช่วยให้
สามารถรักษาระดับกำไรได้อย่างมั่นคง 

คำถามจาก คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: พื้นที่การสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีจำนวนกี่ไร่ 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ กล่าวว่า พื้นที่การสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ มีจำนวน 19 ไร่ 

คำถามจาก คุณรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: การซื้อหุ้นคืนเข้าใจว่าก่อนประกาศบริษัทน่าจะมีการวาง
แผนการใช้เงินมาก่อนอย่างดีแล้ว แต่การซื้อคืนจริงไม่ค่อยมีการดำเนินการเท่าใด 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการดำเนิน
โครงการซื้อหุ้นคืน โดยให้ความสำคัญกับหลายปัจจัยประกอบกัน ปัจจัยแรกคือเรื่องของราคาหุ้น ซึ่งบริษัทคำนึงถึงความเหมาะสม
ในเชิงมูลค่าก่อนตัดสินใจดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในด้านสภาพคล่องของหุ้น VIH ที่ไม่ได้อยู่ในระดับสูงมากนัก ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การซื้อหุ้นคืนในปริมาณมากไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดได้ 

อีกทั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าวยังใกล้กับกำหนดการประกาศงบการเงินไตรมาส 1/2568 ซึ่งบริษัทมีความตระหนักและให้
ความสำคัญต่อหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องของการไม่ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงยังไม่ได้ดำเนินการ
ซื้อหุ้นคืนในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่โปร่งใสและเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย 

คำถามจาก คุณคณิน เหรียญทองเลิศ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: ถ้าไม่รวมการตั้งสำรองอยากทราบว่าตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ 
และกำไรอย่างไรบ้างในปี 2568 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร ได้กล่าวว่า โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วน
ของผู้รับบริการทั่วไป ซึ่งมีอัตรากำไร (Margin) ที่สูงกว่า ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลยังคงรักษาสัดส่วนผู้ป่วยในระบบประกันสังคม
หรือ Capitation ไว้ในระดับที่เหมาะสม โดยอาจมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวกว่าผู้ป่วยทั่วไป 

สำหรับแนวโน้มการเติบโตของรายได้และผลประกอบการ ดร.ศักดาแสดงความเชื่อมั่นว่า หากไม่รวมรายการตั้งสำรอง
พิเศษต่างๆ โรงพยาบาลน่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ไม่น้อยกว่าช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ได้กล่าวเสริมว่า นอกจากเป้าหมายด้านการเติบโตของกำไรที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
การเงินได้กล่าวถึงแล้ว ทางกลุ่มฯ ยังได้วางแผนเชิงรุกเพื่อให้การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในกลุ่ม
โรงพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป หรือผู้ที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์สวัสดิการของภาครัฐ ซึ่งจะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการรักษา
เฉพาะทางอย่างชัดเจน 
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ทั้งนี้ แผนงานในระยะใกล้คือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอย่างน้อย 2–3 แห่ง เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์
เฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการรักษา และสร้างความแตกต่างในการแข่งขันในตลาด 

ขณะเดียวกัน สำหรับโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้ระบบสวัสดิการของภาครัฐ ได้มีการดำเนินนโยบายควบคุมต้นทุนอย่าง
เข้มงวด โดยเน้นความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในส่วนของเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลอืงอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในภาพรวม
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2567 และสะท้อนให้เห็นผ่านการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้ 

คำถามจาก คุณดิศวรนันท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: ในส่วนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ปรับลด AdjRW จาก 8,350 บาท เหลือ 7,000 บาท ในครึ่งหลังปีท่ีแล้วสำหรับปีนี้จะเป็นอย่างไร 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวว่า แนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการปรับลดอัตรา
ค่าตอบแทนนี้คล้ายกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่ได้มีการปรับลดอัตราค่าตอบแทนจาก 12,000 บาท เหลือ 8,000 บาท ใน
ปีท่ีผ่านมา โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 คาดว่า จะยังไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงครึ่งปีหลังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมี
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

คำถามจาก คุณคณิน เหรียญทองเลิศ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: EBITDA margin ของแต่ละสาขาค่อนข้างต่ำ มีแนวทาง
การ improve อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะสาขาแยกไฟฉายและสาขาอ้อมน้อย ขณะที่สาขาหนองแขมทำได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ
โรงพยาบาลที่รับเงินสด ปกติ peer ทำได้แถว 25%+ แต่สาขาหนองแขมทำได้ต่ำกว่า 23% 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวชี้แจงว่า EBITDA margin ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วน
หนึ่งมาจากรายได้จากเหมาจ่ายรายหัว (Capitation) โดยบริษัทกำลังบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านมาตรฐานการ
รักษาและการบริหารการเงินเพื่อเพิ่มกำไรสุทธิให้มากขึ้น นอกจากน้ีบริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนของคนไข้ทั่วไป ซึ่งจะช่วยเพิ่ม 
EBITDA margin ในอนาคต 

สำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม คาดว่า EBITDA margin อาจจะต่ำกว่าโรงพยาบาลทั่วไปท่ีรับเงินสด เนื่องจากยัง
มีเคสของหัวใจที่รับจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ด้วย ในส่วนของ
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ขณะนี้ยังมีการปรับปรุงสถานที่ เพิ่มศูนย์ตาและศูนย์ไตเทียม ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้เพิ ่มขึ้น 
และหากรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายคงที่ (fix cost) ลดลง อาจส่งผลให้ EBITDA margin เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

คำถามจาก คุณกฤตา เดชาดำรงรัชต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: โรงพยาบาลแม่สอดฯ เป็นอย่างไรบ้าง ปันผลจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ใน
ไตรมาส 2/2568 และเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะทำการควบรวมกิจการมา 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวถึงผลประกอบการของโรงพยาบาลแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ผลประกอบการ เป็นที่
น่าพอใจและมีตัวเลขที่ดีมากพอสมควร ซึ่งคาดว่าจะไม่ผิดหวังในเรื่องของการจ่ายเงินปันผล แม้ว่าจะยังไม่เปิดเผยตัวเลขใน
ขณะนี้ แต่คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของการควบรวมโรงพยาบาลนั้น ถือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในอนาคต หาก
โรงพยาบาลแม่สอดฯ มีศักยภาพในการควบรวมและสามารถช่วยเสริมสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทก็พร้อมที่จะดำเนินการ 
แต่ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องรอดูในอนาคต 

ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ ได้เสริมเพิ่มเติมจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเกี่ยวกับเรื่องการควบรวมกิจการ
ว่า คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาหลายปัจจัยในการตัดสินใจ แม้ว่าโรงพยาบาลจะมีกำไรดี แต่การควบรวมต้องพิจารณาถึง
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รูปแบบและผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น VIH จะได้รับ โดยคณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น หากถึงเวลาที่
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ การควบรวมก็อาจจะเกิดขึ้น 

คำถามจาก คุณกฤตา เดชาดำรงรัชต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: การปรับราคาคาดว่าจะปรับอีกครั้งเมื่อใด มีผลต่อรายได้ กำไร และ 
อัตราการทำกำไรเท่าใด 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวว่า ในเรื่องการปรับราคา ทางบริษัทไม่ได้ปรับราคามาหลายปีและเพิ่งมีการปรบัเมื่อปี 2567 
ที่ผ่านมา สำหรับในอนาคตบริษัทตั้งประมาณการว่าจะพิจารณาตามต้นทุนและเงินเฟ้อในตลาด หากมีการเพิ่มขึ้น ก็จำเป็นต้อง
ปรับราคาให้สอดคล้องกับกลไกของตลาด การปรับราคาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้กำไรเติบโตประมาณ 1-2% เนื่องจากการปรับราคาค่า
ยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของรายได้รวม ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของกำไรจากตัวเลขเดิม 

คำถามจาก คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: คนไข้ที่เป็นชาวต่างประเทศ มาจากที่ใดบ้าง คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของคนไข้รวม 

ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กล่าวว่า ในปัจจุบัน สัดส่วนของคนไข้ต่างประเทศยังค่อนข้างน้อยและไม่ได้มีผลกระทบที่สำคัญ
ต่อผลประกอบการ แต่ในอนาคตเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) คาดว่าจำนวนคนไข้
ต่างประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะจาก คุณคณิน เหรียญทองเลิศ (ผู้ถือหุ้น) : เสนอแนะให้จัดการประชุมรูปแบบ Hybrid ในโอกาสถัดไป 

คำถามจาก คุณปฏิภาณ ธนาวิศรุต (ผู้รับมอบฉันทะจากคุณศิรินดา ธนาวิศรุต) สอบถามว่า: ผลกระทบของ Co-payment เรา
เริ่มเห็นแล้วหรือไม่ และมีวิธีรับมืออย่างไร 

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่าฝ่ายบริหารได้พิจารณาและเฝ้าติดตามเรื่องของ Co-payment ที่เพ่ิงเริ่มต้นในปีนี้ 
โดยคาดว่าอาจจะเห็นผลกระทบชัดเจนในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบผลกระทบในเรื่องของการใช้บริการของผู้ที่มี
ประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีผู้ป่วยใน แต่ทางฝ่ายบริหารยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

คำถามจาก คุณกฤตา เดชาดำรงรัชต์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า: การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เราได้รับผลกระทบปี 2567 
ในไตรมาสใด แล้วรายได้จะกลับมาไตรมาสใดในปนีี ้

นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลเดิมที่กำหนดให้เริ่มดำเนินการตรวจสุขภาพตั้งแต่ปลายปี 
2567 แต่เนื่องจากมีข้อขัดข้องในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติที่ดำเนินการโดยสถานทูตเมียนมาร์ในประเทศไทย ทำให้โครงการ
หยุดชะงักไป โดยคาดว่าโครงการจะกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจ
สุขภาพได้เต็มที่ เนื่องจากกระบวนการในฝั่งเมียนมาร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คาดว่าในปีนี้จะมีการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตลอดทั้งป ี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี เลขานุการบริษัทฯ ช้ีแจงรายละเอียดหลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำ
รายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของการประชุมได้ 



 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568                                                                                        หน้า 27 จาก 27 หน้า 

ขณะนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้วและไดต้อบข้อซักถามต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์
วรรณ จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากท่านผู้
ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

 
ลงช่ือ    ประธานที่ประชุม 

(รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ)  
 
      ลงช่ือ                                    เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

           (นางสาวชลันธร ตระกูลวีรศักดิ์)   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


